

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAM RANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : /UBND-NC

Cam Ranh, ngày tháng 12 năm 2023

V/v chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh đăng ký,
kích hoạt định danh điện tử cho 100% công
dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố.

Kính gửi:

- Công an thành phố;
- Các cơ quan, ban ngành thành phố;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 06);

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố;

Thực hiện Kế hoạch số 1220/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo đó, việc đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, giúp công dân được thụ hưởng nhiều tiện ích, là một trong những mục tiêu trọng tâm để xây dựng Cơ sở dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, là nền tảng để kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tất cả các ngành, phục vụ phát triển dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số hướng tới xây dựng Chính phủ số, Công dân số.

Tính đến ngày 20/12/2023, trên địa bàn thành phố Cam Ranh đã thu nhận: 111.485 tài khoản định danh điện tử (tỷ lệ đạt 95,36%), đã kích hoạt : 103.406 tài khoản định danh điện tử (đạt tỷ lệ 84,65%).

Qua theo dõi, thống kê hiện nay số liệu về thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử hàng ngày của thành phố Cam Ranh đạt được rất thấp, hệ thống chính trị ở một số đơn vị cho rằng đợt cao điểm thi đua nước rút theo Nghị quyết số 30-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành, hiện tại phải tập trung thực hiện công tác của địa phương cuối năm. Một số đơn vị do chuẩn bị có sự thay đổi vị trí các lãnh đạo nên không còn chỉ đạo quyết liệt như trước đây. Lực lượng Công an các xã, phường thì mỏng, cần có sự hỗ trợ tích cực của hệ thống chính trị tại địa phương cùng chung tay mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, lực lượng Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa tăng cường

cho thành phố Cam Ranh trong công tác kích hoạt tài khoản định danh điện tử nhưng không có sự giúp sức, hỗ trợ của hệ thống chính trị, các Hội, các đoàn thể ở địa phương nên công tác kích hoạt tài khoản không đạt được hiệu quả cao.

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của thành phố về thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thành phố Cam Ranh những tháng cuối năm 2023. Nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện. UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường

Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, bằng mọi biện pháp huy động tổng hợp các lực lượng để mời gọi công dân thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử đảm bảo theo chỉ tiêu Công an thành phố đã phân bổ đến khi hoàn thành *trước 31/12/2023*. Tăng cường kiểm tra các Tổ dân phố/Thôn chưa đạt chỉ tiêu thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử hàng ngày, hằng tuần; có đánh giá, nhắc nhở, đưa vào tiêu chí bình xét thi đua cuối năm.

2. Công an thành phố

Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch hỗ trợ kích hoạt Định danh điện tử và thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD trên địa bàn thành phố *đến ngày 31/12/2023*. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an các xã, phường nòng cốt là cán bộ cảnh sát khu vực phối hợp chặt chẽ với Tổ Công nghệ số cộng đồng và triển khai Đề án 06 tại địa phương thực hiện di từng ngõ, gõ từng nhà, từng khu vực tuyên truyền, vận động người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

3. Phòng Văn hóa thông tin

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hình thức, trình tự, thủ tục để cấp CCCD gắn chip, đăng ký tài khoản định danh điện tử và cài đặt các ứng dụng VNeID, các tiện ích của thẻ CCCD gắn chip điện tử, việc đăng ký kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID đến các cơ quan, ban ngành, tổ chức và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, nhất là thông qua hệ thống truyền thanh của thành phố và các xã, phường.

4. Phòng Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời, xem xét trách nhiệm đối với những đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND thành phố trình HĐND., UBND thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí, mức hỗ trợ cụ thể cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.

6. Phòng Giáo dục & Đào tạo

Huy động, tận dụng nguồn đội ngũ giáo viên các cấp dạy học tham gia công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đồng thời giao chỉ tiêu gắn với trách nhiệm thi đua cụ thể của từng giáo viên chủ nhiệm trong việc đảm bảo 100% học sinh đủ điều kiện và phụ huynh học sinh có Căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. *vuul*

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên (thực hiện);
- TT. Thành ủy (báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND Tp;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Thạch